



MOPH Open Data Integrity And Transparency Assessment : MOIT

MOIT 20

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2566

MOIT 20.4

รายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้าน
ทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

บทสรุป

โครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา (Anti - Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และปลูกฝังและ ปรับฐานความคิดบุคลากรให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ ส่วนรวมได้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๔ คน ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ หน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระยะที่ ๑ ได้กำหนด จัดขึ้นในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔ คน คิดเป็น ร้อย ละ ๓๘.๐๙

สรุปผลการประเมินโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระยะที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรภายในหน่วยงาน ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒๔ คน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวมหรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และเมื่อได้รับรับการอนุมัติโครงการฯ ดังกล่าว จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในกิจกรรม ของโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระยะ ต่อไป

รายงานผลการดำเนินงาน

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกย่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ยกย่องเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยกย่องดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ว่า “เป็นสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะแต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร แนวทางในการสร้างมาตรการป้องกันหรือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและเอาใจใส่จะช่วยให้การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

๑. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)
๒. เพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
๒. ศึกษาข้อมูล วางรูปแบบการดำเนินการ
๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงาน
๔. ประสานงานเรื่องสถานที่ กำหนดวันเวลาในการดำเนินงาน และกิจกรรมหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
๕. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. เตรียมการจัดงาน
๘. ดำเนินการจัดกิจกรรม

ผลการประเมินโครงการ

- ๑ บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔ คน มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)
๒. บุคลากร มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจาก ประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และ ตระหนัก ใน ผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน